

**Tập huấn kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho đội ngũ làm công tác hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông, trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật, trường Khiếm thị Hữu nghị, các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu**

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 29/02/2024 của UBND tỉnh về triển khai Kế hoạch số 135/KH-UBND trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2024. Sở GDĐT phối hợp với Trường Đại học Lao động Xã hội - Cơ sở II, tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho đội ngũ làm công tác hướng nghiệp tại các trường THPT, trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật, trường Khiếm thị Hữu nghị, các trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Vừa qua Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn 13-16/11, chia làm 2 đợt. Đợt 1 gồm 2 lớp với 110 học viên, tập huấn từ 13-14/11. Đợt 2 gồm 2 lớp với 114 học viên, tập huấn từ 15-16/11.

Nội dung tập huấn gồm các phần: Khái quát về tư vấn hướng nghiệp và xu hướng thị trường nghề nghiệp; Đặc điểm, năng lực nghề nghiệp của học sinh và sự phù hợp nghề nghiệp; Một số Kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; Ứng dụng công nghệ 4.0 trong tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; Thực hành tư vấn hướng nghiệp cụ thể. Học viên đạt yêu cầu sẽ được Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, đến nay tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt chỉ tiêu 100% trường THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với đặc thù của địa phương và 100% trường THPT có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp. Tuy nhiên, đến năm 2024, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng 8,44%.



Chương trình nhằm nâng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hướng nghiệp tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở. Qua đó giúp định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh, học viên, phù hợp với giá trị năng lực bản thân, theo sở thích, sở trường và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh.



Tập huấn kỹ năng tư vấn hướng nghiệp giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác hướng nghiệp tại các trường học. Nội dung tập huấn bao gồm kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và định hướng nghề nghiệp phù hợp cho học sinh. Ngoài ra, học viên sẽ được trang bị kiến thức về thị trường lao động, các ngành nghề và xu hướng phát triển trong tương lai. Các công cụ đánh giá năng lực và sở thích của học sinh cũng sẽ được giới thiệu để hỗ trợ tư vấn hiệu quả. Chương trình còn hướng dẫn xây dựng kế hoạch hướng nghiệp bám sát thực tế và nhu cầu xã hội.



*Đưa tin: Văn phòng - Sở GDĐT*

(*Nguồn: [Tập huấn kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho các cơ sở giáo dục - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử](#)*)